

แบบรายงานผลการดำเนินการตามกรอบแนวทางการป้องกันการรับสินบน
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดอุทัยธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ส่วนราชการ สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี
บรรยายลักษณะ/ประเภทงานของหน่วยงานพอสังเขป งานเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
และงานรังวัดเกี่ยวกับที่ดิน

ลำดับ	มาตรการ	กรอบแนวทางการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบใน ในการขับเคลื่อน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	บุคลากรภาครัฐของจังหวัดอุทัยธานีต้องไม่เข้า เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม	ผู้บังคับบัญชากำกับ กำกับ ดูแลบุคลากร ในสังกัดไม่เข้าเกี่ยวข้องกับการรับหรือให้ สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	ผู้บริหาร ข้าราชการและ บุคลากรใน หน่วยงานทุก คน	๑.ผู้บังคับบัญชาได้กำกับ กำกับ ดูแล บุคลากรในสังกัดไม่เข้าเกี่ยวข้องกับการรับ ให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ๒.บุคลากรในสังกัดทุกคนไม่เข้าเกี่ยวข้องกั การรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทาง อ้อม	
๒	บุคลากรภาครัฐของจังหวัดอุทัยธานีต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือ ประโยชน์ของหน่วยงาน หรือประโยชน์ของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หรือประโยชน์ของผู้ที่ เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด	การปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากร ในสังกัด ได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้างค่านิยม ซื่อสัตย์สุจริตและนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและ การดำรงชีวิต	ผู้บริหาร ข้าราชการและ บุคลากรใน หน่วยงานทุก คน	ผู้บังคับบัญชาได้ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติ ให้บุคลากรในสังกัด ได้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม สร้าง ค่านิยมซื่อสัตย์สุจริตและนำหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ งานและการดำรงชีวิตโดยจัดทำโครงการให้ ความรู้เรื่องธรรมะและหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ก่อนประชุมทุกเดือน	
๓	บุคลากรภาครัฐของจังหวัดอุทัยธานีต้องไม่เสนอว่า จะทำให้สัญญาว่าจะให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่ ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดยมีจุดประสงค์เพื่อจูง ใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการ กระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย	ผู้บังคับบัญชากำกับ กำกับ ดูแลบุคลากร ในสังกัดไม่เข้าเกี่ยวข้องกับการเสนอว่าจะ ทำให้สัญญาว่าจะให้หรือรับสินบนจาก เจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดย มีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่ กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบ ด้วยหน้าที่และกฎหมาย	ผู้บริหาร ข้าราชการและ บุคลากรใน หน่วยงานทุก คน	ผู้บังคับบัญชาได้กำกับ กำกับ ดูแลบุคลากร ในสังกัดไม่เข้าเกี่ยวข้องกับการเสนอว่าจะ ทำให้สัญญาว่าจะให้หรือรับสินบนจาก เจ้าหน้าที่ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใดโดย มีจุดประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่ กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบ ด้วยหน้าที่และกฎหมาย	
๔	ห้ามมีการรับหรือสินบนในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างทุกชนิด และห้ามมีการรับสินบนจากผู้มารับ บริการทุกคน ทั้งนี้ การดำเนินการเพื่อปฏิบัติการกิจ ดังกล่าวต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบ ได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	การสร้างคุณธรรมในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างตามที่กฎหมายกำหนดและเปิดโอกาส ให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาค ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจ สอบการปฏิบัติงานของหน่วยงาน เช่น การลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน ติดประกาศ ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	ผู้บริหาร ข้าราชการและ บุคลากรใน หน่วยงานทุก คน	ผู้บังคับบัญชา ได้มีการสร้างคุณธรรมในการ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กฎหมาย กำหนดและเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนได้เข้า มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของหน่วยงาน โดยการลงเว็บไซต์ของ สำนักงานที่ดิน ติดประกาศที่บอร์ด ประชาสัมพันธ์ของสำนักงานที่ดิน	
๕	การรายงานผู้บังคับบัญชาหรือตามช่องทางการรับ เรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือ ให้สินบน	การรายงานให้จังหวัดทราบภายใน ๓ วันทันที เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับ หรือให้สินบน และให้ดำเนินการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน แล้วรายงานผลให้จังหวัดรับทราบทันที และ ให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยตามที่ กฎหมายกำหนด	หัวหน้าส่วน ราชการ	มีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน ให้รายงานและตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน เวลาที่กำหนด โดยเบื้องต้นรายงานให้ จังหวัดทราบภายใน ๓ วันทันที เมื่อพบเห็น การกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน และให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน แล้วรายงาน ผลให้จังหวัดรับทราบทันที และให้พิจารณา ดำเนินการทางวินัยตามที่กฎหมายกำหนด	
๖	การรายงานผลการดำเนินการทางเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ตามข้อ ๑-๕	ระบุเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อรายงาน ให้จังหวัดทราบ	บุคลากรของ หน่วยงานที่ได้รับ	www.uthaithani-dol.com	

ลงชื่อ



ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวลีนดาวรรณ ธรรมมาวุฒิชัย)

เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี